



## THƯ NGỎ

Kính thưa quý Đức Cha, quý Đức Ông, quý Linh Mục, quý thầy Phó Tế, quý Tu Sĩ nam nữ, chúng sinh, cùng toàn thể quý cụ, quý ông bà và anh chị em,

Mỗi năm vào dịp cuối tuần mừng Lễ Độc Lập của Hoa Kỳ, Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang chúng con lại có cơ hội để cùng với anh chị em H'Mong, Trung Quốc, Lào, Bắc Phi Châu, Phi-Luật-Tân ... những người tị nạn đang cư ngụ ở tại Tổng Giáo Phận Portland, Seattle, Vancouver BC, Sacramento, và ở những vùng phụ cận miền Tây Bắc Hoa Kỳ này, hân hoan, vui mừng quy tụ nhau dưới chân Mẹ Sầu Bi tại Núi Grotto để hiệp dâng lên Thiên Chúa những lời Tạ Ôn chân thành và kính cẩn nhất, qua những thánh lễ Misa, qua những lời kinh nguyện, qua những tràng Chuỗi Mân Côi, qua những đóa hoa tươi thắm, và qua những điệu vũ Phụng Vụ thật nhịp nhàng và trang trọng, do các em thiếu nhi dâng tiến lên Thiên Chúa và Đức Mẹ.

Chủ đề chính của Đại Hội Hành Hương năm nay sẽ là: **"Họ hết rượu rồi!" (Ga 2:3)**. Lời của Mẹ Maria như một hồi chuông báo động bởi ngày hôm nay có nhiều gia đình đang hết rượu tình yêu, hoặc men yêu thương của họ đã bị lạt đi. Nhiều đôi vợ chồng biết rằng rượu tình yêu của họ đã cạn, men rượu tình yêu của họ đã nhạt, nhưng họ không biết phải làm gì để có được thêm rượu mới, và làm gì để men yêu thương của họ được dậy lên trong gia đình của họ.

Cuộc Hành Hương lần thứ 42 năm nay, dưới sự hướng dẫn của LM Giuse Nguyễn Thiết Thắng, O.S.B, với sự hoạt bát, vui vẻ, và với tài thuyết giảng, hy vọng các gia đình sẽ được học hỏi, suy nghĩ và tìm ra được những phương thế để làm cho gia đình có thêm rượu yêu thương, và làm cho men tình yêu được dậy lên trong gia đình của họ.

Chúng con rất mong được đón tiếp quý Đức Cha, quý Đức Ông, quý Cha, quý thầy Phó Tế, quý Tu Sĩ Nam Nữ cùng toàn thể quý cụ quý ông bà và anh chị em trong ba ngày Đại Hội Hành Hương được diễn ra từ thứ Sáu 30/6/2017 cho đến Chúa Nhật ngày 2/7/2017.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ La Vang gìn giữ, chúc lành và ban cho mọi người sự bình an của Ngài.

Trân trọng kính mời,

Lm Đaminh Phạm Tĩnh, S.D.D.  
Chánh Xứ

Ông Phanxicô Xaviê Đỗ Văn Hải  
Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Xứ